



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
28 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 27 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,150 ราย ผู้ป่วยสะสม 526,828 ราย หายป่วยเพิ่ม 9,168 ราย หายป่วยสะสม 350,643 ราย รักษาอยู่ 171,921 ราย เสียชีวิต 118 ราย เสียชีวิตสะสม 4,170 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 16,099,670 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 195,911,108 ราย เสียชีวิต 4,192,146 ราย รักษาหาย 177,619,700 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สหรัฐฯ** กำลังพิจารณาบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากในช่วงระบาดหนักในขณะนี้ ส่วน บ.โมเดอร์นา ขยายการทดลองวัคซีนโควิดในเด็กอายุ 5 - 11 ปี **อังกฤษ** ผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องเหลือต่ำกว่า 25,000 รายต่อวัน **ฝรั่งเศส** ฉีดวัคซีนโควิด 19 โดสแรกให้ผู้ใหญ่เกือบ 60% แล้ว **ศรีลังกา** จับกุมประชาชนไม่ยอมกักตัวกว่า 5 หมื่นคน **แอฟริกาใต้** เตรียมคลายล็อกดาวน์หลังผู้ติดเชื้อชะลอลง **ญี่ปุ่น** พบนักกีฬา-จนท.โตเกียวโอลิมปิก 2020 ติดเชื้อโควิดอีก 5 ราย **เกาหลีใต้** เผยผลวิจัยฉีดวัคซีนแอสตราฯ ตามด้วยไฟเซอร์เพิ่มประสิทธิภาพยับยั้งโควิด **กัมพูชา** พบผู้ป่วยสายพันธุ์เดลต้าเพิ่ม 39 ราย บางส่วนกลับมาจากไทย และพบเนื้อควายแช่แข็งจากอินเดียนำปนเปื้อนโควิด 19 **จีน** พบโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่เมืองนานกิง และปฏิเสธคำขอ WHO ในการสืบหาที่มาโควิดระบอบสอง ระบุว่ามีความมอดติทางการเมือง

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, topnews)

-กลุ่มแพทย์ในนามหมอไม่ทน กลุ่มพยาบาลที่ร่วมกันขับเคลื่อนผ่านเพจ Nurses Connect, ภาควิชาการสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์อีกหลายกลุ่ม ยื่นหนังสือถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกาให้ช่วยตรวจสอบและระบุเงื่อนไขการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 1.54 ล้านโดส ที่คาดว่าจะมาถึงไทย 29 ก.ค.นี้ ให้บุคลากรด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยง และเรียกร้องให้รัฐเปิดเผยการจัดสรรวัคซีนอย่างไรโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือจัดสรรไปให้หน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มวีไอพี โดยมีผู้แทนฝ่ายการเมืองสถานทูตสหรัฐอเมริกามารับหนังสือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., เดลินิวส์, ไทยโพสต์, bangkokbiznews, thejournalistclub)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสจะออกจากสหรัฐฯ 29 ก.ค.นี้ คาดว่า จะถึงไทยวันถัดไป เบื้องต้นมีการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนมาแล้ว เมื่อถึงไทยสามารถตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน และกระจายลงพื้นที่ ยืนยันมีวัคซีนฉีดให้ประชาชนตามแผนเดือนละ 10 ล้านโดส โดยกรมฯ ส่งวัคซีนไปแต่ละจังหวัดทุกสัปดาห์

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. ระบุ วัคซีนไฟเซอร์จะต้องเก็บในอุณหภูมิ -70 °C แต่หากเก็บในอุณหภูมิ 2-8 °C จะมีอายุได้ 30 วัน ดังนั้นต้องเก็บวัคซีนไว้ที่คลังแล้วทยอยเบิกกระจายไปในพื้นที่ ซึ่งต้องมั่นใจว่าจะฉีดทันภายใน 30 วัน ส่วนการทยอยส่งวัคซีนไปแต่ละจังหวัด กรมควบคุมโรคมีระบบห่วงโซ่ความเย็นที่ได้มาตรฐานเพื่อคงคุณภาพวัคซีน ทั้งนี้ วัคซีนไฟเซอร์ เป้าหมายสำคัญคือการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าตามความสมัครใจ โดยขณะนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าส่วนหนึ่งสมัครใจรับวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็นเข็มกระตุ้นไปแล้ว โดยเตรียมสรุปยอดจัดสรรวัคซีนรายจังหวัด 29 ก.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., springnews, sonthitalk, thaipbs, thejournalistclub, js100, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง 3, 7, 9)

-รพ.สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มหมอไม่ทนยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกา เรื่องความโปร่งใสในการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ ว่า ทุกคนมีสิทธิ์ยื่นหนังสือ สธ.ยืนยันสามารถตรวจสอบได้ทั้งเรื่องการสั่งซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ ส่วนผู้ที่ จะเปิดเผยกลุ่มที่จะได้รับจัดสรรวัคซีนคืออธิบดีกรมควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, bangkokbiznews, สวท)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีวัคซีนตกค้าง 2 ล้านโดส ว่า กำลังตรวจสอบข้อมูล อาจเกิดจากไม่ได้ศียข้อมูลหรือเมื่อส่งจากจังหวัดไปอำเภอแล้วมีการคืนข้อมูลซ้ำ ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะประชาชนกังวลเรื่องประสิทธิภาพจึงไม่ฉีดวัคซีนนั้น ในภาพรวมประชาชนยังต้องการฉีดวัคซีนเพราะเรื่องประสิทธิภาพมีข้อมูลวิชาการว่าใช้ได้ จึงอยากให้ประชาชนฉีดวัคซีนเร็วที่สุดเมื่อถึงคิว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook

-เพจเฟซบุ๊กสมาพันธ์ผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย โพสต์เชิญชวนให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 1 ที่ <https://bit.ly/vccneba1> จนถึง 31 ก.ค. 2564 ระบุว่า เป็นโควตาจากผู้ลงทะเบียนซ้ำ 4 หมื่นรายชื่อ

หลังลงทะเบียนสำเร็จ สมาชิกฯ จะส่งรายชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งวัน/เวลา/สถานที่ฉีดวัคซีนอีกครั้ง โดยยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นวัคซีนยี่ห้อใด

2. การบริการฉีดวัคซีนที่สถานีกกลางบางซื่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ twitter

- ประชาชนจำนวนมากและกลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. เดินทางมารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกกลางบางซื่อ ขณะที่ ศบค. ยืนยันไม่มีการยุบศูนย์ฉีดแห่งนี้ แต่จะไม่ให้วอล์กอินเพื่อลดความแออัด

- ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @ittipat_tv ทวิตคลิปประชาชนจำนวนมากรอฉีดวัคซีนที่ประตู 3 สถานีกกลางบางซื่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ไทยรัฐ

- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในฐานะ ผอ. ศบค. เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สถานีกกลางบางซื่อ หลังมีการเปิดวอล์กอินและมีข่าวสร้างความสับสนว่าจะมีการปิดศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลางบางซื่อ โดย รมว. สธ. ชี้แจงว่า ได้ให้บริการฉีดวัคซีนประชาชน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนอ้วนและคนท้อง ฉีดไปแล้ว 1 ล้านโดส และเพื่อแก้ปัญหาความแออัดจะไม่มีการวัดความดันก่อนฉีด ยกเว้นกรณีจำเป็น นอกจากนี้ ยังเสนอที่ประชุมเปิดใช้แอปฯ วัคซีนบางซื่อในการลงทะเบียนเท่านั้น ตั้งแต่ 1-31 ส.ค. จะให้บริการ 20,000 โดสต่อวัน ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตามเดิม แต่ให้ปรับแนวทางและเสริมด้วยมาตรการเว้นระยะห่าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด

- มีรายงานข่าวว่าในการประชุมหารือการบริหารวัคซีนโควิด-19 ของสถานีกกลางบางซื่อ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. แจ้งว่า กทม. เพิ่งได้รับวัคซีนจาก สธ. เพียง 7 แสนโดส ทำให้ นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า สธ. ส่งมอบวัคซีนให้กับสำนักอนามัย กทม. เดือนมิ.ย. 1 ล้านโดส และเดือนก.ค. อีก 1.1 ล้านโดส ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่าเป็นการนำไปให้ผู้ลงทะเบียนพร้อมไม่ได้เป็นการจัดการของ กทม. ด้าน นพ. โอภาส ระบุ สธ. จัดสรรให้ตามที่ กทม. ขอ แต่การนำไปจัดการให้กลุ่มใดถือเป็นเรื่องการบริหารจัดการของ กทม. ทำให้ผู้ว่าฯ กทม. ไม่พอใจ จนนายกฯ ต้องเข้ามาไกล่เกลี่ย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า

- พญ. มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ. สถาบันโรคผิวหนัง ให้สัมภาษณ์ว่า จะเปิดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แบบวอล์กอิน จนถึงสิ้นเดือน ก.ค. นี้ หลังจากนั้นทุกกลุ่มอายุต้องลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น โดยจะเปิดจอง 29 ก.ค. 2564 ตั้งแต่ 09.00 น. และจะฉีด 1-31 ส.ค. โดยกรณีที่สถานีกกลางบางซื่อจะเปิดเดินรถไฟสายสีแดงวันที่ 2 ส.ค. นั้น ศูนย์ฯ จะคืนพื้นที่ประตู 1 แต่ยังสามารถใช้พื้นที่ประตู 2, 3 และ 4 ในการฉีดวัคซีนได้ตามเดิม ส่วนภาพของความแออัดเกิดขึ้นเป็นเพียงพื้นที่ด้านนอกอาคาร ส่วนข้างในไม่แออัด หากจัดการพื้นที่ด้านนอกได้ ประตู 2, 3, 4 ก็เพียงพอ

3. การเข้าระบบการรักษา/การจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, เดลินิวส์)

- อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ทั้งรพ. รัฐและเอกชนเตียงผู้ป่วยสีแดงและสีเหลืองตึงเต็มที่ ส่วนเตียงผู้ป่วยสีเขียวว่างเพิ่มขึ้นจากการทำ home isolation ซึ่งตอนนี้ทำได้ 10% จะมีเตียงสีเหลืองเพิ่มอีก 2 พันกว่าเตียง แต่ตอนนี้ติดขัดเรื่องเครื่องผลิตออกซิเจนและถังออกซิเจนมากพอสมควร พบว่ามีการลักลอบนำออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะชายแดนพม่า ส่วนยาฟ้าวิธาเวียร์ไม่มีปัญหา ขณะนี้มีเกือบ 10 ล้านเม็ด และจะทยอยเข้ามาอีกในเดือน ส.ค. รวม 40 ล้านเม็ด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, topnews, mthai, innnews, สำนักข่าวไทย, สวท., ทวีช่อง 5, 7, Thaipbs, TNN)

- อธิบดีกรมการแพทย์ ย้ำผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิดจากการตรวจด้วย ATK สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันทีเช่นเดียวกับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR โดยสามารถรับยา รับการรักษาแบบ Home isolation ได้ทันที ส่วนรายที่ต้องรับการรักษาแบบ Community isolation หรือรักษาในสถานพยาบาล สามารถรับเข้าได้ทันทีและตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ควบคุมกัน โดยผู้ป่วยจะต้องรับทราบและเซ็นใบยินยอมเข้ารับการรักษา และจะต้องแยกออกจากผู้ป่วยรายอื่นระหว่างรอผลตรวจด้วย RT-PCR

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

- ทพ. อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า คนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถเข้ารับการรักษาตรวจคัดกรองด้วย ATK หรือ RT-PCR ได้ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กรณีที่ผลเป็นบวกสามารถเข้าระบบแยกกักที่บ้านได้ทันที โดยทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ที่ต้องการเข้าระบบแยกกักที่บ้าน สามารถโทรสายด่วน 1330 เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อ/เลขบัตรประชาชน และจับคู่คลินิกหรือศูนย์สาธารณสุขที่จะรับดูแล โดยระหว่างดูแลและตรวจยืนยันด้วย RT-PCR เพื่อประโยชน์ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาแยกกักที่บ้านได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สวท., ทวีช่อง 5, Thaipbs, TNN

- สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เปิดศูนย์การคัดกรองผู้ป่วยโควิดด้วย ATK ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ วันละ 2,500 คน เมื่อผลตรวจเป็นบวก จะบันทึกเข้าฐานข้อมูล Home Isolation กรณีผู้ป่วยสีเขียวไม่ต้องตรวจซ้ำ คลินิกหรือรพ. จะเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอล ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้า Home Isolation 37,000 คน

4. ข้อชุดตรวจ ATK แจกประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สวท., ทีวีช่อง 5, Thaipbs, TNN

-รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสปสช.มีมติให้ซื้อชุดตรวจ ATK แจกประชาชน ว่า ได้ประสานเครือข่ายรพ.ราชวิถีและองค์กรเภสัชกรรมแล้ว จะเปิดให้บริษัทเสนอราคา 29 ก.ค.นี้ หลังจากองค์การเภสัชกรรมเปิดยื่นเสนอราคาแล้ว คาดว่าเดือนหน้าจะมีชุดตรวจ ATK แจกรพ.ในพื้นที่สีแดง เพื่อส่งต่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเองที่บ้าน

5.เตรียมย้ายรพ.บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ข่าวสด

-นายกา ประชุมร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกา และรมว.สธ. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเพิ่มเติมเตียงและบริหารจัดการรพ.บุษราคัมซึ่งจะหมดสัญญากับเมืองทองธานีในเดือนต.ค. เบื้องต้นเตรียมย้ายไปที่อาคาร AOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงกลางเดือนต.ค. โดยจะปรับเพิ่มเตียงสี่เหลี่ยมและเตียงที่ให้ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยสีแดงจากเดิม 800 เตียง เป็น 3,000 เตียง โดยนายกา กำชับว่าต้องดูระบบเชื่อมต่อไม่ให้มีปัญหา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือเพื่อปรับเบี้ยเลี้ยงให้บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

6.ผู้ป่วยถูกทิ้ง/เสียชีวิตข้างถนน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd

-เพจเฟซบุ๊กเส้นตาย โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่า ได้รับแจ้งมีครอบครัวผู้ติดเชื้อประกอบด้วย ชาย 93 ปี ชาย 63 ปี และชาย 42 ปี ถูกทิ้งไว้กลางทางเนื่องจากเข้ารับการรักษาที่รพ.สนามไม่ทัน รพ.แจ้งให้กลับบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ โดยจะไปส่งให้ที่บ้านแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่าบ้านไกลจึงปล่อยผู้ป่วยไว้กลางทาง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองทัพไทย กล่าวถึงข่าวทหารทิ้งผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ บริเวณหน้าวัดไร่ สาทร กทม. เมื่อกลางดึกวันที่ 26 ก.ค. ว่า ผู้ป่วยยืนยันว่ารถของเจ้าหน้าที่นำส่งไม่ได้ทิ้งผู้ป่วย พร้อมแสดงความเสียใจที่ทำให้เกิดข่าวดังกล่าว และขอบคุณกองทัพและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล โดยวันนี้ทั้ง 3 คนได้รับการรักษาที่รพ.บุษราคัมแล้ว ยืนยันว่าข่าวสารที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ไม่เป็นความจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-ชายอายุประมาณ 50 ปี นอนเสียชีวิตบริเวณเบาะหลังรถแท็กซี่ใน จ.นนทบุรี โดยก่อนหน้านี้อาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ได้ประสานสายด่วน 1669 เพื่อขอรถพยาบาลแต่ไม่สามารถติดต่อได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ชายชื่งัยย.มาจอด และนอนหมดสติหน้าตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี ตำรวจชุดควบคุมชุด PPE เข้าช่วยเหลือนำส่งรพ. ด้านรอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร รถยนต์ ชุดป้องกันและนำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับแจ้งเหตุ

7.แนะล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า โควิด-19 ต่างจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น แนะนำสถานพยาบาลต้องมีนโยบายดูแลบุคลากรอย่างเต็มที่ การใช้ชีวิตขึ้นกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลาหลายเดือน ประเทศไทยต้องล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ 4 สัปดาห์ และบูรณาการตรวจอย่างต่อเนื่อง

8.สมุยพนักท่องเที่ยวยุโรปชาติติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายอภิเดช พรหมคุ้ม สสอ.เกาะสมุย เปิดเผยว่า มีนักท่องเที่ยว 2 รายเดินทางมาถึงเกาะสมุยและเข้าสู่กระบวนการกักกันตัวที่ AQ ในวันแรกที่เข้าพักตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 ทั้ง 2 ราย และส่งเข้ารับการรักษาที่รพ.เกาะสมุย โดยนักท่องเที่ยวในโครงการสมุย พลัส โมเดล สะสม 64 คน ส่วนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สะสม 158 คน

9.ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ตำรวจบุรีรัมย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผย มีตำรวจ 11 นาย ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่สสอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ โดยผู้บังคับการตำรวจบุรีรัมย์ชี้แจงว่าเป็นวัคซีนเหลือกันขวด และใช้ฉีดให้กับตำรวจด่านหน้าที่ไปรับผู้ป่วยจากกม.กลับบ้าน ตามโครงการทำดีด้วยหัวใจสู้ภัยโควิดด้วยศรัทธา ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดย จ.บุรีรัมย์มีการฉีดวัคซีนมากเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศ ทั้งที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูง ไม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลัก และไม่อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีความเร่งด่วนในการได้รับวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนของกรมควบคุมโรค กรณีนี้ รมว.สธ. และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ต้องมีคำตอบให้กับสังคม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกา และรมว.สธ. ชี้แจงที่ประชุมครม. ว่า บุคลากรด่านหน้ารวมถึงกลุ่มอาชีพอื่นด้วย ซึ่ง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ตำรวจที่พูดถึงถือเป็นบุคลากรด่านหน้าเพราะทำหน้าที่ขับรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 จากกทม.กลับบุรีรัมย์ และไปยังศูนย์ต่างๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีกรรการรายงานปัญหาพ.บุษราคัมที่พบว่าผู้ป่วยรักษาหายแล้วไม่ยอมกลับบ้าน เพราะไม่รู้จะทำอะไร

-นายอนุชา บุรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ ตอบคำถามแทนนายกฯ กรณีตำรวจใน จ.บุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 3 ว่า ตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฉีดเป็นผู้ที่ต้องดำเนินการรับ-ส่งผู้ป่วย ถือเป็นบุคลากรด่านหน้าส่วนหนึ่ง

10. ไข้ยาฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย)

-กรมเห็นชอบใช้ยาฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยังไม่มีอาการ เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาและลดภาระระบบสาธารณสุข หลังกรมราชทัณฑ์ใช้รักษาผู้ต้องขังหายแล้ว ร้อยละ 99.02 และให้ก.เกษตรฯ และก.พาณิชย์ พิจารณาแนวทางป้องกันไม่ให้มีการกักตุนสินค้า และควบคุมราคาขายฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่นๆ ให้เหมาะสม รวมถึงกำชับเรื่องการส่งเสริมใช้ยาฟ้าทะลายโจรต้องชี้แจงให้ชัดเจน เช่น แนวทางการรักษา ปริมาณยาที่เหมาะสม ข้อควรระวัง อาการข้างเคียง แนวทางการผลิตและจัดจำหน่าย เป็นต้น ด้าน นายกฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานคกก.ศึกษาการใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การปลูก ผลิต และรักษา โดยมีกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ

11. ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., springnews, sonhditalk, thaipbs, thejournalistclub, js100, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทิวทุกช่อง)

-สธ. ร่วมกับ ก.คมนาคม รพท. สพฉ. และสปสช. ให้บริการส่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มสีเขียวในกทม.และปริมณฑล ที่ประสงค์กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี ด้วยรถไฟขบวนพิเศษที่มีระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรฐานสธ. ภายในตู้โดยสารจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานให้การดูแลผู้ป่วยตลอดการเดินทาง เมื่อถึงปลายทางแต่ละจังหวัดจะมีทีมสาธารณสุขในพื้นที่นำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษา พร้อมทำความสะอาดตู้โดยสารเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ โดยในวันนี้ รว.สธ. รว.คมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมส่งผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว 135 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-บขส. จัดรถโดยสารปรับอากาศ 10 คัน เพื่อส่งผู้ป่วยโควิด-19 จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลับภูมิลำเนาฟรี ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อานาจเจริญ ยโสธร และสุรินทร์ พร้อมนำพนักงาน บขส. 35 คน เข้าอบรมความรู้ในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสพฉ. เมื่อวันที่ 25 ก.ค.

12. อสส. กทม. เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สำนักอนามัย กทม. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน โดยมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเยียวยา ขาดหาย และเลี้ยงชีพ เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่มี.ค. 2563-มิ.ย. 2564 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ออเงินเข้าบัญชีผู้เสียชีวิตแล้ว นอกจากนี้ ผู้เสียชีวิตยังเป็นสมาชิกกรมส.อสม.แห่งประเทศไทย ซึ่งทายาทจะได้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ 432,821 บาท รวมทั้งช่วยเหลือให้ทายาทได้รับการเยียวยาจากแหล่งทุนที่สนับสนุน ได้แก่ เงินบริจาคบัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด และกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุด จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ กองทุนของแต่ละหน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

13. รายงานผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, topnews, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, springnews)

-ชลบุรี คลัสเตอร์ใหม่แคมป์ก่อสร้าง อ.เกาะจันทร์ ผู้ติดเชื้อ 17 ราย ฉะเชิงเทรา บริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 22 ราย ระยอง แคมป์ก่อสร้าง อ.บ้านฉาง 44 ราย ประจวบคีรีขันธ์ แคมป์ก่อสร้าง อ.หัวหิน ผู้ติดเชื้อ 170 ราย ขอนแก่น ตลาดศรีเมืองทอง อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 15 ราย ภูเก็ต ตรวจกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงพบติดเชื้อ 13 ราย สั่งปิดแคมป์คนงาน 1 เดือน เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์รถวิบากไม้กั๊กตัว ติดเชื้อ 15 ราย สมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,094 ราย

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์

-กรมอนุมัติกรอบวงเงิน 13,026.12 ล้านบาท ให้ สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาล ที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 3,508,060 ราย ประกอบด้วย 1.กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองโควิด 3,392,800 ราย 2.ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการบริการสาธารณสุข 114,500 ราย และ 3. ผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 760 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, innnews)

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ผ่านเครือข่ายมือถือ ตั้งแต่ 29 ก.ค. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ 1-31 ส.ค. 2564 แบ่งเป็น ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป วันละ 10,000 โดส ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง วันละ 10,000 โดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-กรมอนามัย แนะนำแนวทางจัดการศพที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ดังนี้ 1.ยืนยันสาเหตุการตาย กรณีเสียชีวิตในรพ. จะใส่ถุงบรรจุศพและทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน แพทย์ที่รักษาจะออกหนังสือรับรองการตาย กรณีเสียชีวิตนอก รพ. ทีมจัดการศพนำศพใส่ถุงบรรจุศพตามมาตรฐาน และแจ้งพนักงานสาธารณสุขใกล้บ้าน/ติดต่อรพ. และตำรวจชันสูตรพลิกศพ ลงสาเหตุการตาย โดยให้ผู้ใหญ่บ้านและจนท.ศธ.ออกหนังสือรับรองการตาย 2.การแจ้งตาย กรณีเสียชีวิตทั้งในและนอก รพ. ให้นำเอกสารรับรองการตาย พร้อมบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน แจ้งต่อนายทะเบียน ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ/ท้องถิ่น และออกใบมรณบัตรภายใน 24 ชม. 3.การขนส่งผู้เสียชีวิตและการประกอบพิธีทางศาสนา กรณีญาติมีความพร้อม สามารถประสานวัดและอาสาสมัคร/กุฎี/มูลนิธิ เพื่อขนศพ แต่หากไม่มีความพร้อม/ติดโควิดทั้งครอบครัว ให้แจ้งรพ.เพื่อประสานกับวัด ซึ่งขณะนี้ระบบ Thai Stop COVID Plus ได้รวบรวมรายชื่อวัดที่รับฌาปนกิจผู้ติดเชื้อโควิด 19 ฟรี สำหรับทีมจัดการศพ ให้ใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 เมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กรมอนามัย เตือนผู้ที่ทำงานที่บ้าน อาจเกิดออฟฟิศซินโดรม อาการที่พบ คือ ปวดหลังเรื้อรังจากการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ 8 ชม./วัน นั่งหลังค่อม รวมถึงปวดศีรษะเรื้อรังจากความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้ 1.ปรับความสูงของเก้าอี้และโต๊ะให้เหมาะสม จอคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสายตา แป้นคีย์บอร์ดอยู่ในระดับข้อศอก ใช้เมาส์โดยพักข้อศอกบนที่รองแขนและเคลื่อนไหวได้ไม่จำกัดพื้นที่ 2.นั่งหลังตรงชิดขอบด้านในของเก้าอี้ 3.พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 10 นาที เปลี่ยนท่าการทำงานทุก 20 นาที ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือและแขนทุก 1 ชม. 4.ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับสารพิษและเป็นที่พักสายตา 5.กินอาหารให้ตรงเวลาและครบ 5 หมู่ 6.เปิดหน้าต่างให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทในตอนเช้าและพักกลางวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กำชับก.มหาดไทย ประสาน กทม. เร่งจัดตั้งพื้นที่ Community Isolation เพื่อดูแลผู้ป่วยสีเขียวในชุมชนต่างๆ ทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. ต้องตั้ง CI ให้ได้อย่างน้อย 1 แห่งในทุกเขต พร้อมให้ประสาน ก.การพัฒนาสังคมฯ และตำรวจ ช่วยเหลือดูแลคนเร่ร่อน คนด้อยโอกาสในกทม. นำเข้าพื้นที่ควบคุมโรค ดูแลคุณภาพชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ topnews

-ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วย ผู้ว่าการรถไฟฟ้า ตรวจสอบเยี่ยมโรงซ่อมตู้รถไฟฟ้าประจำวันเพื่อตัดแปลงเป็นศูนย์พักคอย โดยใช้โบกี้รถไฟ 15 โบกี้ โบกี้ละ 16 คน รองรับผู้ป่วยสีเขียวได้กว่า 240 เตียง จัดเตรียมรถสุขา ที่อาบน้ำไว้บริการ พร้อมเครื่องแปลงไฟ โดยจะขอความช่วยเหลือจาก ก.มหาดไทยขอยกเว้นค่าไฟจากการไฟฟ้านครหลวง คาดว่าจะเปิดใช้ได้ 30 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ การรถไฟฟ้า จะจัดหาสถานที่อื่น ๆ เพื่อจัดทำศูนย์พักคอยเพิ่มเติม ยืนยันไม่หยุดฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ รวมถึง 25 จุดบริการทั่วกทม. โดยคาดว่าจะสิ้นเดือนนี้จะฉีดวัคซีนได้ถึง 70% ของประชากรในกทม. และระดมฉีดเข็ม 3 ให้บุคลากรการแพทย์ในกทม.แล้ว 30% ใช้แอสตราเซนeca ส่วนอีก 70% รอไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

-ไทยร่วมใจ แจงให้ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม 24-30 มิ.ย. 2564 และมีคิวฉีดวัคซีนใหม่ 27 - 30 ก.ค. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีน 5 จุด

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

โรคลัมปี สกิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการหาหนังสือถึงผู้บริหาร สคร.ที่ 1-12 และสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง เพื่อการควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ซึ่งพบระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้องหลายพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมี.ค. 2564 ว่า แม้ว่าขณะนี้องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ยังไม่มีการยืนยันว่าโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่มีรายงานพบเกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ ในประเทศอียิปต์ติดเชื้อนี้ ดังนั้น เพื่อป้องกันโรคที่อาจติดต่อจากสัตว์สู่คน จึงควรมีการดำเนินงานเพื่อควบคุมโรคในสัตว์โดยเร่งด่วน ขณะเดียวกัน ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังในคนด้วย หากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต จะสามารถตรวจจับสัญญาณความผิดปกติและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว